

ข่าวเลขที่ 36

16 กุมภาพันธ์ 2561

## พาณิชย์เดินหน้าเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “กาดแม่โจ้ 2477”

นายบุญฤทธิ์ กล้วยามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร วิชากิจชุมชน และผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่น เพื่อยกระดับศักยภาพการค้าในประเทศให้สามารถขยายตลาดในท้องถิ่นไปสู่ตลาดในภูมิภาค โดยใช้ระบบกลไกตลาดที่มีการดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างทางการค้าให้เอื้อต่อความเจริญเติบโตของท้องถิ่น ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ให้กับประชาชน สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการตลาดต้องชม ตั้งแต่ปี 2559 โดยการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับตลาดชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ค้าให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสร้างตราสินค้า และปัจจุบันได้บูรณาการทำงานภายใต้โครงการตลาดประชารัฐร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายได้มีที่จำหน่ายสินค้า กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังให้ตลาดประชารัฐต้องชมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตของชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนที่ทุกคนได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดตลาดต้องชมไปแล้ว จำนวน 172 แห่ง ทั่วประเทศ และในปี 2561 มีเป้าหมายจะเปิดตลาดต้องชม จำนวน 77 แห่ง ในปี 2561 รวมตลอดโครงการ 3 ปี มีเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 231 แห่ง โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีเปิด ตลาดประชารัฐต้องชม “กาดแม่โจ้ 2477” อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ และแห่งที่ 173 ของประเทศ ซึ่งตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักในบทบาทการเป็นสังคมเกษตรอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้รวมตัวกันและจัดตั้งตลาดแห่งนี้ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล และผลผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ส่งเสริมการตลาด ละ เลิก การใช้สารเคมี และสืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร”

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐต้องชมผ่านสื่อต่างๆ และรายการ “ตลาดเด็ดประเทศไทย” ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และส่งสายตรวจลงพื้นที่เพื่อตรวจตราและดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า มีการปิดป้ายแสดงราคา และเครื่องชั่งเที่ยงตรง แต่หากประชาชนพบเห็นการซื้อขายสินค้าบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ